

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรก

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาครั้งแรก
ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

ในวันประชุมสภาครั้งแรก ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว
โดยเชิญสมาชิกสภา ผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่
ประชุมสภาคราวนั้นเป็นประธานสภาชั่วคราว
หากสมาชิกสภา ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็น
ประธานสภาชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภา ผู้มีอายุ
มากที่สุดรองลงมาตามลำดับเป็นประธานสภา
ชั่วคราว กรณีที่มีสมาชิกสภา ผู้มีอายุสูงสุดมากกว่า
หนึ่งคนให้ใช้วิธีจับสลาก และหากไม่สามารถจัดการ
ประชุมสภา ครั้งแรกหรือมีการประชุมฯ แต่ไม่อาจ
เลือกประธานสภา ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอ
รัฐมนตรีให้มีคำสั่งยุบสภา

การปฏิบัติหน้าที่ของประธานที่ประชุม

1. เป็นผู้นำสมาชิกสภา กล่าวปฏิญาณตน
ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ “จะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์
สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”
2. ดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเสนอชื่อ

ให้สมาชิกสภา แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภา คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การเสนอชื่อสามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องมี
สมาชิกสภา รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้ยกมือขึ้น
พันศีรษะ ซึ่งสมาชิกสภา แต่ละคนสามารถรับรองได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงผู้เดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การลงคะแนน

ให้สมาชิกสภา ลงคะแนนเลือกจากบุคคล
ที่ถูกเสนอชื่อโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคล
ที่ถูกเสนอชื่อบนกระดาษนำใส่ซองแล้วรอปะธาน
ที่ประชุมเรียกชื่อตามลำดับอักษรแล้วจึงนำไปหย่อนลง
หีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม กรณีที่มีสมาชิก
สภา เข้ามาในที่ประชุมในขณะที่เริ่มลงคะแนนแล้ว
สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ก่อน
ที่ประธานที่ประชุมจะสั่งให้นับคะแนน

การนับคะแนน

ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภา ไม่น้อย
กว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน เมื่อตรวจนับแล้ว
ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรณีมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน

กรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน
ให้ทำการเลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดโดยวิธี
ลงคะแนนและนับคะแนนแบบเดิม และหากการเลือก
ใหม่ยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยประธานที่ประชุมดำเนินการ
ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้
จับสลากก่อน ถ้าตกลงกันไม่ได้ประธานที่ประชุม
จะเป็นผู้จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อน โดยให้
ทำบัตรสลากซึ่งมีชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตาม
จำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันซึ่งจะ
เขียนข้อความในบัตรว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด” เพียงใบเดียว ส่วนสลาก
ใบอื่นๆ ให้เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยผลของกฎหมายทันที
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 มาตรา 17

การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดในการประชุมสภาฯ ครั้งแรก

1. ดำเนินการเลือกกรองประธานสภาฯ และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภามี
มติเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
ให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง
2. กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป
3. รายงานผลการเลือกกรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เลือก



สารนำรู้ เรื่อง การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรก

จัดทำโดย
ฝ่ายการประชุม
กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี